



Bộ phận một của Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà hỗ trợ người nộp thuế qua hình thư điện tử.

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC QUỲNH PHỤ - HƯNG HÀ Nhiều giải pháp tăng thu

Mặc dù đến hết tháng 7/2024, tổng thu nội địa do Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà thực hiện đã đạt 94,8% dự toán Bộ Tài chính, tăng 125,1% so với cùng kỳ năm 2023; tuy nhiên, so với dự toán HĐND huyện giao mới chỉ đạt 45,4%. Chính vì thế, trong những tháng cuối năm, Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà triển khai nhiều giải pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao ở mức cao nhất.

Trong tổng thu nội địa do Chi cục thực hiện hơn 1.230 tỷ đồng, tổng thu từ thuế, phí sau khi trừ tiền sử dụng đất đạt hơn 230 tỷ đồng, đạt 70,3% dự toán Bộ Tài chính, 70,1% dự toán HĐND huyện, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tổng thu từ tiền sử dụng đất của huyện Hưng Hà đạt gần 90 tỷ đồng, đạt 70,8% dự toán Bộ Tài chính và 70% dự toán HĐND huyện; tổng thu từ tiền sử dụng đất của huyện Quỳnh Phụ đạt gần 143 tỷ đồng, đạt 70,1% dự toán Bộ Tài chính và 70,1% dự toán HĐND huyện. Đến nay, trong 10 chỉ tiêu thu do Chi cục thực hiện chỉ có chỉ tiêu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mới đạt 43,5% dự toán Bộ Tài chính với số thu gần 2 tỷ đồng do chưa đến thời hạn thu và thu tiền sử dụng đất đạt 103% dự toán Bộ Tài chính, 41,9% dự toán HĐND huyện với số thu hơn 1.000 tỷ đồng; còn lại nhiều chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ cao so với dự toán như: thuế

thu nhập cá nhân đạt 96,8% dự toán Bộ Tài chính và 91,5% dự toán HĐND huyện với số thu hơn 18 tỷ đồng; thu các loại phí và lệ phí đạt 92,4% dự toán Bộ Tài chính, 90,4% dự toán HĐND huyện với số thu hơn 6 tỷ đồng. Ông Vũ Minh Đăng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà cho biết: Xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế có ý nghĩa rất quan trọng nên thời gian qua, Chi cục luôn chú trọng việc hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về thủ tục hành chính thuế và các chính sách thuế tại bộ phận một cửa; tăng cường tuyên truyền về các hoạt động thu thuế đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, hoạt động thương mại điện tử, chuyên nhượng bất động sản theo giá thực tế trên thị trường, nhà thầu xây dựng nhà ở tư nhân; các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế; nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời

nắm bắt, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp... Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và sản xuất Toàn Anh (cụm công nghiệp An Ninh) chuyên xuất khẩu sản phẩm áo jacket sang Mỹ và một số nước châu Âu, tạo việc làm cho hơn 300 lao động với thu nhập trung bình 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty cho biết: Trên cơ sở thông tin được phổ biến từ Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo bộ phận kế toán hoàn tất các thủ tục để được hưởng chính sách hỗ trợ về thuế theo đúng quy định. Sự hỗ trợ kịp thời của Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà không chỉ giúp việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước của Công ty được nghiêm túc

và đầy đủ hơn mà còn giúp Công ty giảm bớt khó khăn về tài chính để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo dự toán của HĐND huyện, trong 5 tháng cuối năm Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà sẽ phải thu gần 1.500 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.380 tỷ đồng thu tiền sử dụng đất. Chính vì thế, bên cạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, trên cơ sở chỉ đạo của ngành thuế và kết quả thu ngân sách của Chi cục, Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các nhóm giải pháp, trong đó tập trung rà soát, khai thác triệt để, hiệu quả các nguồn thu, chú trọng đơn đốc thu nộp các loại phí, lệ phí phát sinh, đến hạn nộp vào ngân sách nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý thuế; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đội thuế, từng bộ phận chức năng và từng công chức thuế thực hiện bám sát địa bàn đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, tăng cường thu hồi nợ đọng bằng việc phân loại nợ thuế theo quy định và áp dụng các biện pháp đơn đốc phù hợp; tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản vắng lai, xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân, thương mại điện tử; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý thu và đơn đốc thu nộp đối với các khoản thu liên quan đến đất đai bảo đảm đúng quy định.

Giúp người nghèo vượt khó

Tích cực triển khai chương trình hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, MTTQ các cấp đã giúp nhiều gia đình có cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, thôn Đa Phú 2, xã Văn Tiến, thôn Đa Phú 2, xã Thống Nhất (Hưng Hà) suy yếu, không thể làm những công việc nặng, ngoài ra còn phải chăm lo cho người em trai bị câm, diếc bẩm sinh nên cuộc sống rất khó khăn. Năm 2022, gia đình ông Tạ Văn Tiến (Hưng Hà) suy yếu, không thể làm những công việc nặng, ngoài ra còn phải chăm lo cho người em trai bị câm, diếc bẩm sinh nên cuộc sống rất khó khăn. Năm 2022, gia đình ông thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Thế nhưng hiện tại ông đã vươn lên thoát nghèo nhờ con bò sinh kế trị giá 17 triệu đồng do MTTQ huyện trao tháng 7/2022. "Sau 2 năm chăm sóc, tôi rất mừng vì con bò phát triển tốt và đẻ được 1 con bê trong tháng 7/2024. Cùng với đó, tôi được tạo điều kiện tham gia tổ thu gom rác thải. Nhờ đó tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Tôi cảm ơn MTTQ, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện giúp gia đình tôi thoát nghèo" - ông Tiến chia sẻ. Cũng như ông Tiến, ông Phạm Văn Sơn, xã Đông Long (Tiền Hải) được nhận con bò sinh kế trong năm 2022 do MTTQ tỉnh, MTTQ huyện và Đồn Biên phòng Cửa Lân phối hợp trao tặng. Ông chia sẻ: Với gia đình tôi và các hộ nghèo trong xã, con bò là tài sản rất lớn mà chúng tôi được thụ hưởng từ mô hình hỗ trợ sinh kế. Việc chăn nuôi bò phù hợp với điều kiện của gia đình vì nguồn thức ăn cho bò sẵn có, chi phí đầu tư, chăm sóc không đáng kể. Năm 2023, sau khi bò đẻ, tôi bán bò mẹ được 15 triệu đồng, hy vọng bò con sẽ phát triển tốt.

Ông Đỗ Văn Duy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Long cho biết: Ngay sau khi có kế hoạch, chúng tôi đã triển khai đến các thôn tiến hành bình xét kỹ lưỡng để chọn đúng đối tượng được hỗ trợ. Những hộ được trao sinh kế phải thật sự có nguyện vọng và đủ điều kiện chăn nuôi. 5 năm qua, MTTQ xã đã tiếp nhận hỗ trợ sinh kế để trao 4 con lợn, 2 con bò cho các hộ nghèo với tổng trị giá 38 triệu đồng. Nhờ đó nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1,84%.

Bà Đặng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Chương trình trao con giống sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thể hiện trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Đây là hoạt động thể hiện sự sẻ chia của toàn xã hội giúp người nghèo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp trong tỉnh đã giúp đỡ hơn 11.000 lượt người nghèo về tư liệu sản xuất. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác rà soát, lựa chọn đúng đối tượng, có sự giúp đỡ phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng người, giúp các mô hình sinh kế phát huy hiệu quả. Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tổ chức tốt tháng cao điểm "Vì người nghèo" hàng năm để kêu gọi, vận động toàn xã hội chăm lo cho người nghèo. Chủ trì hiệp thương phối hợp với các tổ chức thành viên để phân công vận động, đảm nhận giúp đỡ đoàn viên, hội viên và các gia đình vươn lên thoát nghèo, đồng thời nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững.

NGUYỄN TRIỆU



Bò sinh kế do MTTQ huyện Hưng Hà trao tặng giúp gia đình ông Tạ Văn Tiến, xã Thống Nhất thoát nghèo.

MINH HƯƠNG

Đưa mít xuất ngoại

Những năm trước đây, vào vụ mít chín, người trồng mít ở xã Hà Giang (Đông Hưng) luôn thấp thỏm về giá và thị trường tiêu thụ. Nhưng từ khi HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang thu mua mít cho bà con để làm cây giống, cung cấp mít tươi tới một số tỉnh, thành phố và xuất sang nước ngoài thì bà con phấn khởi, yên tâm mở rộng diện tích.



HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang liên kết với doanh nghiệp thu mua mít của bà con xuất đi các tỉnh và sang Hàn Quốc.

Khi đặc sản mít dai vàng Hà Giang được nhiều người biết đến, nhu cầu thương thức của người dân tăng, các gia đình ở đây tiếp

tục cải tạo vườn tạp, chuyển đổi những diện tích cây lúa kém hiệu quả sang trồng mít. Toàn xã hiện trồng gần 40ha mít với khoảng 4 vạn cây. Những cây

hàng chục đến trên 100 tuổi vẫn ra quả ổn định, cho năng suất cao, chất lượng quả ngon, ngọt. Sự gia tăng nhanh về diện tích trồng mít của bà con không

theo kế hoạch, không bám sát nhu cầu thị trường đã dẫn tới cảnh cứ vào mùa thu hoạch có hộ trồng nhiều, nhất là hộ già cả không đi chợ được, quả bán không hết để hỏng, thối lãng phí. Bà Bùi Thị Hương chia sẻ: Tôi trồng hơn 20 cây mít bản địa đều đã cho quả ngọt. Giống mít này sai quả, bình quân mỗi cây cho 20 - 40 quả. Tôi đã 88 tuổi, không thể mang mít đi chợ bán mà chỉ ở nhà chờ thương lái đến mua, vì vậy có vụ thường lái mua ít, tôi chẳng ăn được, mít thối ở vườn, tiếc mà không làm sao được. Để giúp xã Hà Giang bảo tồn, nhân rộng, nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu mít dai vàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập cho người trồng, tỉnh đã chọn triển khai mô hình nâng cao giá trị sản xuất cây mít dai vàng Hà Giang để phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Cho phép thành lập HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang chuyên sản xuất, cung ứng giống mít dai vàng chất lượng cho thị trường; hướng dẫn các chủ vườn kỹ thuật trồng, chăm sóc để mít ra nhiều quả, quả to, ngon, đồng thời phối hợp với các đơn vị chế biến, tiêu thụ sản phẩm mít dai vàng. HTX đã xây dựng website giới thiệu sản phẩm, từng bước đưa mít dai vàng lên sàn thương mại điện tử, giới thiệu qua mạng xã hội và những người con quê hương đang sinh sống, học tập, công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng như ở nước ngoài để giới thiệu đặc sản mít bản địa. Đã có khá nhiều lượt truy cập, tương tác, tìm hiểu thông tin về

mít dai vàng trên website. Bên cạnh đó, HTX cũng tổ chức các đoàn đi xúc tiến, quảng bá giới thiệu mít dai vàng ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Ông Đặng Văn Khang, thành viên HTX cho biết: Năm đầu thành lập, HTX chỉ tổ chức thu mua được khoảng 13 tấn mít quả cho bà con chế biến lấy hạt nhân giống cây, cung cấp cho thị trường 5 vạn cây và bán mít tươi. Năm 2023, HTX tiêu thụ cho bà con khoảng 30 tấn mít quả, bán trên 20.000 cây giống, đầu tư máy sấy chế biến mít sấy dẻo đóng gói bán ra thị trường. Năm nay, HTX đã xuất hàng trăm cây mít giống cho tỉnh Sơn La, thu mua, bán mít quả ra tỉnh ngoài và xuất sang Hàn Quốc với tổng sản lượng gần 60 tấn quả. Có HTX thu mua sản phẩm với giá ổn định, người trồng mít phấn khởi. Bà Lại Thị Liên chia sẻ: Trước đây đến vụ thu hoạch mít cũng có thương lái đến vườn mua nhưng hay ép giá, phần lớn tôi phải đi chợ bán. Từ khi HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang được thành lập tổ chức thu mua mít cho bà con như giá thị trường người trồng mít chúng tôi rất mừng. Đặc biệt, năm nay gia đình tôi cần cho HTX hơn 2 tấn quả với giá 7.000 - 10.000 đồng/kg. Để năm sau mít ra quả to, nhiều quả đạt tiêu chuẩn, ngay sau khi thu hoạch xong tôi vun đất vào gốc, bón phân cho từng cây, chú trọng phát hiện sâu bệnh để phòng, trừ. Chúng tôi mong các vụ tiếp theo HTX vẫn tiếp tục đứng ra kết nối tiêu thụ mít cho bà con.

Anh Nguyễn Đăng Hiệu, cán bộ thu mua và kiểm soát chất lượng của Công ty Cổ phần AMEII Việt Nam cho biết: Khi nhận được đơn hàng từ Hàn Quốc, chúng tôi đã về xã Hà Giang khảo sát, thử nghiệm giống mít dai vàng bản địa thấy chất lượng tốt, mùi thơm, tỷ lệ đường, vitamin cao, ít xơ, có mùi thơm đặc trưng hơn các loại mít khác. Vì vậy, Công ty đã liên kết với HTX thu mua, đưa về xưởng bên Hải Dương chế biến, đóng túi mít tươi xuất sang Hàn Quốc. Năm nay Công ty liên kết mua, chỉ thu mua được gần 20 tấn mít quả. Vụ mít năm sau Công ty dự kiến thu mua khoảng 200 tấn để

xuất sang Hàn Quốc và một số nước châu Âu. Sản lượng mít quả của Hà Giang hiện đạt khoảng 300 tấn/năm. Xã vẫn đang triển khai quy hoạch vùng trồng mít bản địa rộng 10ha. Sức tiêu thụ ngày càng tăng của HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang là tín hiệu lạc quan về người dân nơi đây làm giàu từ trồng mít. Để xây dựng thương hiệu cho mít dai vàng đạt chuẩn OCOP, các hộ trồng cần chăm sóc theo đúng hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, nhất là yêu cầu xuất khẩu.

THU HIỀN



Mít dai vàng Hà Giang được thu mua, chế biến, đóng túi, hút chân không để xuất sang Hàn Quốc.